

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SNN&PTNT-PTNT

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2023

V/v tham gia ý kiến giải quyết khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các dự án sắp xếp, ổn định dân cư trên địa bàn huyện Mường Lát, Bá Thước.

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa.

Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Công văn số 5682/SKHĐT-KTNN ngày 11/9/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị tham gia ý kiến giải quyết khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các dự án sắp xếp, ổn định dân cư trên địa bàn huyện Mường Lát, Bá Thước;

Trên cơ sở báo cáo của UBND huyện Mường Lát tại Văn bản số 2071/UBND-QLDA ngày 23/8/2023; UBND huyện Bá Thước tại Văn bản số 525/BC-UBND ngày 23/8/2023; căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:

1. Khó khăn, vướng mắc theo báo cáo của UBND huyện Mường Lát

(i) Hầu hết các dự án khi triển khai thiết kế đều vượt tổng mức đầu tư, có trường hợp TMĐT dự án chưa đủ để thực hiện mình hạng mục san nền.

Nội dung này, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau: Căn cứ chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 6764/UBND-NN ngày 18/5/2023 về việc giải quyết khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án sắp xếp, ổn định dân cư trên địa bàn huyện Mường Lát và Công văn số 11344/UBND-NN ngày 07/8/2023 về việc thực hiện quy hoạch, bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới trên địa bàn miền núi, cụ thể: “*Trước mắt, căn cứ định mức hỗ trợ theo quy định tại Kết luận số 590-KL/TU ngày 08/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chủ động rà soát quy mô đầu tư; lựa chọn giải pháp kỹ thuật, phương án bố trí các điểm dân cư phù hợp; ưu tiên lựa chọn các hạng mục thiết yếu, phù hợp với khả năng cân đối vốn, để người dân có thể chuyển đến nơi ở mới trong trường hợp khẩn cấp. Trường hợp tổng mức đầu dự án vượt định mức hỗ trợ của ngân sách tỉnh, UBND các huyện chịu trách nhiệm huy động các nguồn vốn hợp pháp và lồng ghép các chương trình, dự án khác trên địa bàn để hoàn thiện dự án, đảm bảo không gây nợ đọng xây dựng cơ bản; chịu trách nhiệm trước pháp luật, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về quyết định của mình*”. Do đó, đề nghị UBND huyện Mường Lát triển khai thực hiện theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại các văn bản nêu trên.

(ii) Thời gian triển khai các thủ tục về đất đai, quy hoạch kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

(iii) *Khó khăn trong việc thiết kế phương án vào khu TĐC bản Xa Lung, xã Mường Lý (nếu thiết kế theo quy hoạch, đường vào theo lối mòn hiện trạng thì phải xin ý kiến về bổ sung điểm quy hoạch, phương án đầu nối của nút giao thâm quyền của Cục quản lý đường bộ). Đồng thời với địa hình đồi núi cao, độ dốc đường vào lớn cũng không đảm bảo các tiêu chí theo quy định.*

(iv) *Việc xác định bãi thải rất khó khăn. Có những vị trí tìm được lại ở xa khu xây dựng nên ảnh hưởng đến chi phí thực hiện dự án.*

Các nội dung này không thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Nông nghiệp và PTNT. Do đó, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ ý kiến tham gia của các đơn vị có liên quan để tham mưu, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Khó khăn, vướng mắc theo báo cáo của UBND huyện Bá Thước

Các dự án phải đền bù giải phóng mặt bằng, kinh phí thực hiện giao cho huyện đảm nhận, trong khi đó Bá Thước là huyện nghèo, nguồn ngân sách huyện rất khó khăn. Do vậy, để có mặt bằng triển khai thi công hoàn thành dự án theo kế hoạch, UBND huyện Bá Thước đề nghị UBND tỉnh xem xét, bố trí hỗ trợ huyện kinh phí cho việc thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng của dự án.

Nội dung này, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau: Căn cứ Thông báo Kết luận số 140/TB-UBND ngày 18/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ phân bổ, giao kế hoạch vốn các Chương trình MTQG năm 2023 và chuẩn bị đầu tư các dự án khởi công mới; Đối với các dự án thuộc Đề án sắp xếp, ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các huyện miền núi của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định số 4845/QĐ-UBND ngày 01/12/2021 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: “*Đối với các huyện không cân đối được kinh phí để thực hiện GPMB dự án: Đồng ý về chủ trương để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí kinh phí GPMB từ ngân sách tỉnh; phân công Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang chỉ đạo tổng hợp và giao các sở, ngành tham mưu bố trí vốn theo quy định*”.

Do đó, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ nguồn vốn do Quý sở quản lý và ý kiến tham gia của các sở, ngành có liên quan để tham mưu, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Lưu VT, PTNT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Đức Cường